

KỶ HỌP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

khuyến nghị hàm của quy định này trở nên khó hiểu. Do đó, đề nghị rà soát lại việc giải thích nhân hiệu nổi tiếng để bảo đảm vừa phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia vừa bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; về quyền và nhiệm vụ của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan cần phải tuân thủ theo quy định tại điều lệ hoạt động của tổ chức. Do đó, đề nghị bổ sung cụm từ "theo quy định tại điều lệ hoạt động của tổ chức". Việc bổ sung quy định như vậy cũng thống nhất với quy định về thủ, chia tiền bản quyền quy định tại các quy định khác trong dự thảo Luật.

Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 31/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382/NQ-ĐUQSTW, ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 382/NQ-ĐUQSTW, công tác kỹ thuật trong lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị về công tác kỹ thuật trong tình hình mới được nâng lên rõ rệt. Tổ chức biên chế, trình độ chuyên môn của cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật được kiện toàn, có chất lượng tốt; hệ thống cơ sở kho, trạm được đầu tư xây dựng mới, thống nhất theo mẫu, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu cấu kết giữ, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật. Công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật đi vào nề nếp, hệ số kỹ thuật của vũ khí trang bị bảo đảm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác được giao; quá đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao các danh hiệu thi đua cho 4 tập thể, 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 382/NQ-ĐUQSTW, lãnh đạo bảo đảm tốt công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

TRINH CƯỜNG

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

"Số tay đảng viên điện tử". Các đại biểu được hướng dẫn kỹ năng khai thác, sử dụng phần mềm dành cho nhóm người dùng khác nhau như: đảng viên, bí thư chi bộ, thư ký cuộc họp; kỹ năng cập nhật, gửi ý kiến, kiến nghị cho bí thư chi bộ; cách chấm điểm sinh hoạt chi bộ; báo cáo kết quả cuộc họp chi bộ cho đảng ủy tại phần mềm "Số tay đảng viên điện tử"; trực tiếp hỗ trợ thao tác, sử dụng phần mềm qua điện thoại thông minh, máy tính cá nhân.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng khai thác, sử dụng phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" cho cán bộ, đảng viên, từ đó sớm sử dụng thành thạo trong thực tế, đáp ứng yêu cầu số hóa nghiệp vụ công tác đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ.

TẶNG QUÀ CÁC CHÁU THIẾU NHI

(Tiếp theo trang 1)

khó khăn; triển khai các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại và tai nạn, thương tích cho trẻ em trong dịp hè...

Nhân tháng hành động vì trẻ em, các đồng chí lãnh huyện và các đơn vị, doanh nghiệp đã trao 104 suất quà gồm tiền mặt và quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vượt khó, học giỏi với tổng số tiền 47,6 triệu đồng.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885

Du lịch tháng 5 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực

(nhandan.vn) Chuỗi sự kiện SEA Games 31 đã giúp du lịch Việt Nam thu được nhiều kết quả tích cực trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 cả về lượng khách quốc tế và doanh thu lũy hành, dịch vụ du lịch khác.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/5 cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 đạt 172,9 nghìn lượt người, tăng 70,6% so tháng trước và gấp 12,8 lần so cùng kỳ năm trước. Lượng khách quốc tế tăng cao trong tháng 5 là nhờ việc mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại và nhiều đoàn khách quốc tế đến Việt Nam tham dự SEA Games 31. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 365,3 nghìn lượt người, gấp 4,5 lần so cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn giảm 95% so cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19. Trong tổng số 365,3 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm 2022, khách đến bằng đường hàng không đạt 320,7 nghìn lượt người, chiếm 87,8% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, gấp 6,3 lần so cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 44,5 nghìn lượt người, chiếm 12,2% và tăng 47%; bằng đường biển đạt 95 lượt người, chiếm 0,03% và giảm 50,8%.

Doanh thu du lịch lũy hành 5 tháng đầu năm 2022 tăng 34,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó Khánh Hòa ghi nhận mức tăng cao nhất với 347,6%, Thủ đô Hà Nội tăng 61,1% và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng 0,9%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm 2022 tăng 15,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, Cần Thơ, Hà Nội, Đồng Nai, Quảng Ninh là những địa phương có mức tăng hơn 17%. Yếu tố khiến doanh thu du lịch lũy hành, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng cao là nhờ hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ. Đặc biệt, trong các kỳ nghỉ lễ kéo dài như lễ Giỗ Tổ và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 khiến du lịch nội địa bùng nổ, sự kiện SEA Games 31 diễn ra cuối tháng 5 thu hút nhiều đoàn khách quốc tế đến Việt Nam.

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2022



Phân theo vùng lãnh thổ (Lượt người)

Table with 5 columns: Châu Á (230.988), Châu Âu (65.253), Châu Mỹ (49.675), Châu Úc (17.806), Châu Phi (1.583)

Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Sáng ngày 31/5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC cho đội tự vệ cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và phòng tránh nguồn lửa, nguồn nhiệt và một số sự cố có thể gây cháy, nổ; kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, sử dụng và thực hành dập tắt đám cháy với thiết bị chữa cháy mô hình, thực hành kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói, khí độc;

gian qua, những nguy cơ tiềm ẩn cháy, nổ tại gia đình, khu dân cư, cơ sở tập trung đông người. Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ PCCC và CNCH cơ bản như: nhận biết và phòng tránh nguồn lửa, nguồn nhiệt và một số sự cố có thể gây cháy, nổ; kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, sử dụng và thực hành dập tắt đám cháy với thiết bị chữa cháy mô hình, thực hành kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói, khí độc;

Tăng cường giám sát phòng, chống bệnh đậu mùa khi

Ngày 31/5/2022, Sở Y tế ra Công văn số 1145/SYT-NVY về việc tăng cường giám sát phòng, chống bệnh đậu mùa khi. Nội dung như sau:

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khi gần đây, từ ca bệnh đầu tiên phát hiện tại Anh ngày 13/5/2022, tính đến 25/5/2022, thế giới đã ghi nhận hơn 158 trường hợp mắc bệnh, 117 trường hợp nghi ngờ tại 19 quốc gia và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Các ca bệnh được phát hiện đều không có tiền sử đi về từ vùng có dịch và các quốc gia ghi nhận ca bệnh chưa từng lưu hành dịch bệnh đậu mùa khi trước đây. Các trường hợp mắc bệnh được xác định là bị nhiễm vi rút đậu mùa khi nhánh Tây Phi và có đặc điểm giống vi rút đậu mùa khi lây truyền từ Nigeria sang một số quốc gia năm 2018, 2019. Định nghĩa các ca bệnh mắc đậu mùa khi, cụ thể như sau:

- Trường hợp nghi ngờ: là người ở mọi lứa tuổi, đang sinh sống tại quốc gia không lưu hành bệnh đậu mùa khi, bị phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân và có một hoặc nhiều dấu hiệu, triệu chứng sau kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022: Đau đầu, sốt (> 38,5°C), nổi hạch (sưng hạch bạch huyết), đau cơ, đau lưng, suy nhược.

- Trường hợp có thể: là trường hợp nghi ngờ và có một hoặc nhiều yếu tố dịch tễ: tiếp xúc trực tiếp với người mắc; tiếp xúc vật lý trực tiếp với da hoặc tổn thương da, bao gồm cả quan hệ tình dục; hoặc tiếp xúc với các vật dụng bị ô nhiễm như quần áo, giường hoặc đồ dùng của ca bệnh có thể hoặc xác định mắc bệnh đậu mùa khi trong 21 ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng; có tiền sử đi du lịch đến các quốc gia có lưu hành bệnh đậu mùa khi trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng; có nhiều ban tình trong 21 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng; có kết quả xét nghiệm huyết thanh dương tính với vi rút orthopoxvirus (trong trường hợp chưa tiêm phòng bệnh đậu mùa hoặc chưa tiếp xúc với các chủng vi rút orthopoxvirus đã biết khác); có các triệu chứng nêu trên đến mức phải nhập viện.

- Trường hợp xác định: là trường hợp nghi ngờ hoặc có thể và có kết quả xét nghiệm Realtime PCR dương tính với vi rút đậu mùa khi.

- Trường hợp loại trừ: là trường hợp nghi ngờ hoặc có thể nhưng có kết quả xét nghiệm Realtime PCR âm tính với vi rút đậu mùa khi.

WHO dự báo dịch bệnh đậu mùa khi sẽ tiếp tục gia tăng số trường hợp mắc trong thời gian tới. Thực hiện Công văn số 2668/BYT-DP ngày 24/5/2022 của Bộ Y tế và Công văn số

551/DP-DT ngày 25/5/2022 của Cục Y tế dự phòng về tăng cường giám sát, phòng, chống bệnh đậu mùa khi; để chủ động giám sát các ca bệnh đậu mùa khi tại tỉnh và kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, Sở Y tế đề nghị như sau:

- 1. Các cơ quan, đơn vị thực hiện truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân và cán bộ, người lao động của cơ quan, đơn vị về tình hình bệnh đậu mùa khi và các biện pháp phòng, chống tạm thời: + Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. + Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. + Che miệng khi ho, hắt hơi. + Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ, cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. + Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục; người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. + Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khi cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như: động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng (chết hoặc sống) có thể chứa vi rút đậu mùa khi, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh. 2. Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý người nhập cảnh, chủ động giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khi (Benin, Cameroon, CH Trung Phi, CHDC Công gô, Gabon, Ghana, Bờ Biển Ngà, Liberia, Nigeria, CH Công gô, Sierra Leone và Nam Sudan). Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ bệnh đậu mùa khi để nghị báo cáo ngay về Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị lấy mẫu bệnh phẩm của các trường hợp nghi ngờ và gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Sở Y tế đề nghị cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.



Đội tự vệ cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy thực hành dập tắt đám cháy với thiết bị chữa cháy mô hình.

giải đáp ý kiến của học viên về các vấn đề liên quan đến công tác PCCC và CNCH.

Thông qua tập huấn giúp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội tự vệ cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, phát huy triệt để phương châm "4 tại chỗ" trong công tác PCCC và CNCH; tích cực, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại công sở.

MINH HƯNG

THUY XUÂN

An ninh trật tự chuyển biến rõ nét

Sau hơn 2 năm đưa công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã tại xã Thụy Xuân (Thái Thụy), công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đã đạt được những kết quả rõ nét, tạo được niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Thụy Xuân là xã ven biển, người dân chủ yếu làm nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản. Những năm trước đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã diễn biến rất phức tạp, nhất là tệ nạn đánh bạc trá hình dưới nhiều hình thức bầu, cua, tôm, cá, xóc đĩa, tổ tôm và tội phạm về ma túy. Ngoài ra, do địa phương có nhiều phương tiện tàu thuyền khai thác thủy sản trên biển nên dễ xảy ra tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Nhằm tạo sự chuyển biến về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn xã ven biển, cuối năm 2019, Công an huyện Thái Thụy đã điều động 3 đồng chí công an chính quy về công tác tại xã Thụy Xuân. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Công an huyện nên khi về công tác tại địa phương các đồng chí công an chính quy đã nhanh chóng hòa nhập, bắt tay vào công việc, đồng thời chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và



Công an xã Thụy Xuân tuần tra, kiểm soát khu vực ven biển.

tệ nạn xã hội. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Sơn, Trưởng Công an xã cho biết: Ngay khi về đảm nhiệm nhiệm vụ trưởng công an xã, tôi đã phân công lực lượng công an phụ trách từng thôn, tổ chức khảo sát địa bàn, rà soát lên danh sách các đối tượng về hình sự và ma túy, các con bạc, tụ điểm đánh bạc, các tuyến,

nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Qua công tác rà soát, lực lượng công an xã đã nắm và lập danh sách hàng chục đối tượng nghiện ma túy và đánh bạc; xác định 6 tuyến và địa bàn trọng điểm, 7 hộ và 9 đối tượng trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, từ đó lập phương án và triển khai các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm này. Từ năm 2021 đến nay, lực lượng công an xã đã phối hợp với Công an huyện điều tra, xử lý 2 tụ điểm về cờ bạc, 4 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 6 vụ trộm cắp tài sản, 3 vụ cố ý gây thương tích; vận động 4 lượt công dân tự giác giao nộp 1 tràng pháo trọng lượng 1kg, 1,9kg nguyên liệu các loại để làm thuốc pháo, 76 quả pháo tự chế, 1 lựu đạn, 1 súng hơi cồng, 2 kiểm tự chế. Với nỗ lực của lực lượng công an xã trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vận động thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đã góp phần

giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, được nhân dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Ông Nguyễn Lâm Hy, người dân thôn Vũ Đông cho biết: Trước đây, ngã 5 trung tâm xã từng là địa điểm phức tạp về tình trạng cờ bạc trá hình và đốt pháo, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, nhất là trong những dịp lễ, tết Nguyễn đán. Hai năm gần đây, khu vực này thường xuyên có các đồng chí công an chính quy đi tuần tra, kiểm soát và lắp hệ thống camera an ninh giám sát nên không còn xảy ra các tệ nạn trên. Những thay đổi này làm người dân rất vui mừng, phấn khởi và yên tâm, tin tưởng vào lực lượng công an chính quy trong việc giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Cùng với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thời gian qua, Công an xã Thụy Xuân đã làm tốt công tác quản lý cư trú, tập trung triển khai có hiệu quả việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip diện từ trên địa bàn. Đến nay, Công an xã đã tiếp nhận và giải quyết gần 5.000 hồ sơ cấp căn cước công dân, cấp sổ định danh cá nhân cho gần 4.000 công dân. Ngoài ra, Công an xã còn tích cực vận động các cá nhân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí mua dụng cụ y tế phòng, chống dịch Covid-19 với hơn 3.000 khẩu trang, 300 chai dung dịch sát khuẩn tay, 30 hộp găng tay y tế, 70kg gạo để cấp phát cho hộ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật...

TRẦN TUẤN